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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 25๖๐ 

วันจันทร์ที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐ 
เวลา ๑๐.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสุพล ชัยสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี  
๒ นายบัญชา ด้วงเรือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี  
๓ นายประสิทธิ์ สุทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑  
๔ นายศรายุทธิ์ ขุนพัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑  
๕ นายวราภรณ์ เชื่องช้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑  
๖ นางอามร ทองสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑  
๗ นายสมเจต รักสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒  
๘ นายวิรัช จันทบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒  
๙ นายปรีชา เรือนสูง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒  

1๐ นายสหัส เกลี้ยงกลม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒  
๑๑ นายสุวัท เดชารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒  
๑๒ นายเศกสรรค์ คงคชวัน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนศรี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายธีระ  โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี  
๒ นายโกมล  นิ่มงาม รองนายกเทศมนตรีต าบลควนศรี  
๓ นายศักดิ์ชัย เพชระ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลควนศรี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสุริยา พรหมนคร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑ ลากิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เมื่อถึง... 
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เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศกสรรค์ คงคชวัน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนศรี ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรีเข้าห้องประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
นายเศกสรรค์ คงคชวัน  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนศรี  

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลควนศรี ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี  ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น 
  สภาเทศบาลต าบลควนศรีได้พิจารณาก าหนดวันประชุมสภา
เทศบาลต าบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลควนศรี หมู่ที่ ๒ ต าบลควนศรี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๔ วรรคสอง 
สภาเทศบาลต าบลควนศรี จึงได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
  บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรีเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง ถือ
ว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลควน
ศรีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 

ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุม 
  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลควนศรีและคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลควนศรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาเทศบาล
ต าบลควนศรีในครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในการนี้ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบวาระการ
ประชุมต่อท่านสมาชิก ก่อนเริ่มการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเศกสรรค์ คงคชวัน  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนศรี  

  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ การประชุมสภาเทศบาล
ต าบลควนศรีในครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 
๒๕๖๐ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

/๑.๑รายงาน... 
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๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
      ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี สมัย 

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

     ๔.๑ การพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

      ๔.๒ การพิจารณาอนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
อันดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาฯ เข้าสู่การประชุมตาม

ระเบียบวาระท่ีก าหนดต่อไปครับ 
 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ในการประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านสุริยา พรหมนคร สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑ แจ้งต่อประธานสภาว่าขอลากิจ เนื่องจากมี
ภารกิจส่วนตัวครับ 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 

เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไปครับ 
        ๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
 
นายธีระ  โพธิ์เพชร   นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี 

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับ กระผม
นายธีระ โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีต าบลควนศรีครับ กระผมขอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐(ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งด าเนินการโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

/ส่วนท้องถิ่น... 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่ง
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี 
ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ จึง
ขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ควนศรี ต่อสภาเทศบาลต าบลควนศรีเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาต่อไป 

 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะต่อรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรีหรือไม่ หากไม่
มี ผมขอให้ท่านสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ รับทราบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) ครับ 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
      เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี รับทราบรายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐(ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) ครับ ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี ซึ่งทาง
เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใด
จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขรายละเอียดในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ผม
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 25๖๐ ครับ 

 
มติที่ประชุม  -จากสมาชิกที่เข้าประชุมทั้งหมด   จ านวน ๑๑ ท่าน- 

-รับรอง     จ านวน ๑๐ ท่าน- 
-ไม่รับรอง     จ านวน  ๐ ท่าน- 
-งดออกเสียง     จ านวน  ๑ ท่าน(นายสุพล ชัยสวัสดิ์)- 

/นายสุพล... 
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นายสุพล   ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
   เป็นอันว่า สภาแห่งนี้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ล าดับต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน  
       -ไม่มี- 
     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในการนี้ ขอ
เชิญท่านเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ครับ 
 

นายเศกสรรค์  คงคชวัน   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารเทศบาล

ต าบลควนศรีทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
นายสุพล   ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
      ท่านเลขานุการสภา ก็ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ที่เกี่ยวข้องแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติการ
พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาครับ 
 

นายธีระ  โพธิ์เพชร  นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรีที่เคารพ ท่านสมาชิก 
    สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมขอเสนอญัตติการ 

พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
    ตามท่ีเทศบาลต าบลควนศรี ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลควน 
   ศรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ประกาศใช้ 
   เมื่อวันที่  22  กันยายน  2559 ไปแล้วนั้น 

จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  ๔ 
รายการ ดังต่อไปนี้ 

/๑.แผนงาน... 
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    ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 2 ตู้ งบประมาณ 11,800 บาท เนื่องจากส านักงบประมาณ ได้
ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลท า
ให้ราคาต่อหน่วยและคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

    ๒.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,900 บาท  บาท เนื่องจากส านัก
งบประมาณ ได้ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ ซึ่งมีผลท าให้ราคาต่อหน่วยและคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

    ๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
   กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 59,360 บาท เนื่องจากค าชี้แจง 
   งบประมาณบางรายการไม่ถูกต้อง 
    ๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  

จ านวน 2 ตู้ งบประมาณ 11,800 บาท เนื่องจากส านักงบประมาณ ได้
ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลท า
ให้ราคาต่อหน่วยและคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลควนศรี เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้งบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ 
เอกสาร  

ข้อความเดิม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (มอก.) 
(2) บานเปิดมือจับเขาควายหรือมือจับบิด 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2558 ส านัก

งบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 16 หน้าที่ 26 
         ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 2 
ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

/(๑)มีมือจับ... 
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(1) มีมือจับชนิดบิด 
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 ส านัก

งบประมาณ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 16 หน้าที่ 26 
 
    2.  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ 

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อ
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   

ข้อความเดิม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (มอก.) 
(2) บานเปิดมือจับเขาควายหรือมือจับบิด 

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2558 ส านัก
งบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) 

     ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 
2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางท่ี 3 ข้อที่ 10 หน้าที่ 71 

ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 1 

ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
(1) มีมือจับชนิดบิด 
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 ส านัก
งบประมาณ) 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางท่ี 3 ข้อที่ 10 หน้าที่ 71 

 
    ๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องขยาย 
   เสียงกลางแจ้ง 

ข้อความเดิม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ 
/(๑)ตู้ล าโพง... 
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(1)ตู้ล าโพงกลางแจ้ง ขนาดไม่ต่ ากว่า 15 นิ้ว 2 ทาง ก าลังขับไม่ต่ า
กว่า 500 WATT  8 โอห์ม 56 HZ-18KHZ จ านวน 1 คู่ 

(2)เครื่องขยายเสียง ก าลังไม่ต่ ากว่า 550 WATT พร้อมเล่น 
USB,4MIC,2AVX MASTER 3 EQ จ านวน 1 เครื่อง 

(3)ขาตั้งตู้ล าโพง 1 คู่ 
(4)ตู้แร็ค 3 ฝา พร้อมตัวควบคุมไฟแบบมีล้อ จ านวน 1 ชุด 

     (5)ไมโครโฟนไร้สาย ระบบ UHF ปรับช่องได้ ไมล์ดึง 2 ตัว จ านวน  
1 ชุด 

(6)สายล าโพง ขนาดไม่ต่ ากว่า 2x1.5 (ไม่ต่ ากว่า 100 เมตร) 
(7)ล าโพงฮอนด์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 นิ้ว พร้อมยูนิคก าลังขับไม่ต่ า

กว่า 250 WATT 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2558 ส านัก

งบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางท่ี1 ข้อที่19 หน้าที่27 
ข้อความใหม่ 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ 
(1)ตู้ล าโพงกลางแจ้ง ขนาดไม่ต่ ากว่า 15 นิ้ว 2 ทาง ก าลังขับไม่ต่ า

กว่า 500 WATT  8 โอห์ม 56 HZ-18KHZ จ านวน 1 คู่ 
(2)เครื่องขยายเสียง ก าลังไม่ต่ ากว่า 550 WATT พร้อมเล่น    

USB,4MIC,2AVX MASTER 3 EQ         จ านวน 1 เครื่อง 
(3)ขาตั้งตู้ล าโพง จ านวน 1 คู่ 
(4)ตู้แร็ค 3 ฝา พร้อมตัวควบคุมไฟแบบมีล้อ จ านวน 1 ชุด 
(5)ไมโครโฟนไร้สาย ระบบ UHF ปรับช่องได้  ไมล์ถือ 2 ตัว จ านวน 1 

ชุด 
(6)สายล าโพง ขนาดไม่ต่ ากว่า 2x1.5 (ไม่ต่ ากว่า 100 เมตร) จ านวน 

1 ชุด 
(7)ล าโพงฮอนด์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 นิ้ว พร้อมยูนิค ก าลังขับไม่ต่ ากว่า 

150 WATT จ านวน 2 ชุด 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2558 ส านัก

งบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางท่ี1 ข้อที่19 หน้าที่ 27 
 
๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  

/ข้อความ... 
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ข้อความเดิม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(๑)เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (มอก.) 
(๒)บานเปิดมือจับเขาควายหรือมือจับบิด 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2558 ส านัก

งบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ ๙ หน้าที่ 2๕ 
ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 2 
ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(๑)มีมือจับชนิดบิด 
(๒)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(๓)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 ส านัก

งบประมาณ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ ๙ หน้าที่ 2๕ 
เหตุผล 

     ๑. เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

     ๒. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 

     ในการนี้จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบล 
ควนศรี  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ 

      ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี เพ่ือ 
พิจารณาต่อไป 

 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศร ี

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา 
ในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ครับ 

 
 
 

/มติ... 
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มติที่ประชุม  -จากสมาชิกที่เข้าประชุมทั้งหมด   จ านวน ๑๑ ท่าน- 
-อนุมัติ      จ านวน ๑๐ ท่าน- 
-ไม่อนุมัติ     จ านวน  ๐ ท่าน- 
-งดออกเสียง     จ านวน  ๑ ท่าน(นายสุพล ชัยสวัสดิ์)- 

 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศร ี

เป็นอันว่า สภาแห่งนี้  อนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ 
รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมา ระเบียบวาระต่อไป 

      ๔.๒ การพิจารณาอนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ชี้แจงข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องครับ 

 
นายเศกสรรค์  คงคชวัน   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนศรี 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น  

 
นายสุพล   ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
      ท่านเลขานุการสภา ก็ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติการ
พิจารณาอนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาครับ 

 
นายธีระ  โพธิ์เพชร  นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรีที่เคารพ ท่านสมาชิก 
สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมขอเสนอญัตติการพิจารณา
อนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลกัการ 
   ตามท่ีเทศบาลต าบลควนศรี ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลควนศรี เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ประกาศใช้เมื่อวันที่  22  
กันยายน  2559 ไปแล้วนั้น 

จากการตรวจสอบงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่ามีความจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เนื่องจากตอนจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ตั้งจ่ายตามท้องตลาด เนื่องจาก 

/ครุภัณฑ์... 
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ครุภัณฑ์ตู้เหล็กไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยส านัก
งบประมาณ ได้เพ่ิมรายการครุภัณฑ์ตู้เหล็กไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีราคาต่ ากว่าราคา
ท้องตลาด จึงจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณ รายการจัดซื้อตู้เหล็กให้ถูกต้องตรงตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดตามรายการ
ดังนี้ 

โอนลด 
   ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 
งบประมาณตั้งไว้ 11,800 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑,๘๐๐ บาท โอน
ลด ๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑,๐๐๐ บาท 
 ๒.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 1 
ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 5,900 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕,๙๐๐ บาท  โอน
ลด ๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๕๐๐ บาท 

   ๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 
งบประมาณตั้งไว้ 11,800 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑,๘๐๐ บาท โอน
ลด ๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑,๐๐๐ บาท 

       โอนเพิ่ม 
     ๑.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่าย 

ตามข้อผูกพัน(๔) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณตั้ง
ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอ 

เหตุผล 
    ๑. เพ่ือให้การด าเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
    ๒. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 2๗ 

    ในการนี้จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลควนศรี  
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗ 

     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรี เพ่ือพิจารณา 
ต่อไป 

 
 

/นายสุพล... 
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นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมใน

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการครับ 

 
มติที่ประชุม  -จากสมาชิกที่เข้าประชุมทั้งหมด   จ านวน ๑๑ ท่าน- 

-อนุมัติ      จ านวน ๑๐ ท่าน- 
-ไม่อนุมัติ     จ านวน  ๐ ท่าน- 
-งดออกเสียง     จ านวน  ๑ ท่าน(นายสุพล ชัยสวัสดิ์)- 

 
นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
   เป็นอันว่า สภาเทศบาลต าบลควนศรี อนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ตามที่
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาครับ ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
สมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่ 

ขอเชิญคุณสมเจต รักสมครับ 
 

นายสมเจต  รักสม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒ 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารครับ 
กระผมนายสมเจต รักสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒ มีเรื่อง
อยากเรียนสอบถามฝ่ายบริหาร ๒ เรื่องครับ เรื่องแรกถนนสายควนตก 
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน แจ้งมาหลายเดือนแล้ว ขณะนี้ได้ผู้รับเหมา
หรือยังครับ เรื่องที่สองคือไฟฟ้าหัวเสา ชาวบ้านร้องเรียน ร้องทุกข์ หลาย
รอบแล้ว ซ่อมหมู่ ๔ หมู่ ๘ เสีย ซ่อมหมู่ ๒ หมู่ ๔ เสีย ถ้าเป็นช่างเดิม ผมว่า
ใช้ไม่ได้แล้วครับ สมควรเปลี่ยนครับ 
 

นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
  สมาชิกท่านอ่ืน จะสอบถามคณะผู้บริหารอีกหรือไม่ เชิญท่านวรา
ภรณ์ เชื่องช้าง ครับ 
 

นายวราภรณ์ เชื่องช้าง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑ 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารครับ ผม
นายวราภรณ์ เชื่องช้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑ สอบถาม
ไปทางคณะผู้บริหารนะครับ เรื่องถนนครับ วันที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ถนน
ใกล้หมดประกัน ตอนนี้หมดแล้ว ผู้รับจ้างด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
 

นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
  สมาชิกท่านอ่ืน จะสอบถามคณะผู้บริหารอีกหรือไม่ เชิญท่านปรีชา 
เรือนสูง ครับ 

/นายปรีชา... 
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นายปรีชา เรือนสูง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒ 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้บริหารท้องถิ่น
ทุกท่านครับ กระผมนายปรีชา เรือนสูง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
เขต ๒ ครับ สอบถามฝ่ายบริหาร ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกถนนถนนสองสาย 
ที่ซ่อมหลุมบ่อ จะเข้าด าเนินการเมื่อไหร่ เรื่องที่สองถนนสายหนองเมา ที่ใช้
เงินสะสมของเทศบาล รวมเงินสมทบรัฐบาล จะได้ด าเนินการเมื่อไหร่ครับ 
 

นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
มีท่านใดมีขอซกัถามต่อคณะผู้บริหารเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อท่านสมาชิกครับ 
 

นายโกมล  นิ่มงาม รองนายกเทศมนตรีต าบลควนศรี 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ 
กระผมนายโกมล นิ่มงาม รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงแทนท่าน
นายก เนื่องจากผมเป็นผู้รับผิดชอบในกองช่างครับ ตอบข้อซักถามท่านสม
เจต รักสมนะครับถนนสายวังใหญ่-ท่าชี ขณะนี้ท าสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว แต่
ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าด าเนินการ ทางเทศบาลได้แจ้งเตอืน ๒ ครั้งแล้ว ถ้ายังไม่
เข้าด าเนินการ จะแจ้งยกเลิกสัญญา หาผู้รับจ้างรายใหม่ ขณะนี้สัญญาใกล้
จะหมดแล้ว เรื่องไฟหัวเสา ได้ด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างแล้ว เพราะอยู่ใน
ระหว่างประกันสัญญาครับ ตอบขอซักถามท่านวราภรณ์ เชื่องช้างครับ เรื่อง
ถนน ไดแ้จ้งบริษัทเป็นหนังสือ พร้อมพูดคุยส่วนตัวแล้ว ตอนนี้ผู้รับเหมาเข้า
มาท างานในพ้ืนที่ต าบลควนศรี ผมจะแจ้งให้เร่งด าเนินการอีกครั้งหนึ่งครับ 
ตอบข้อซักถามท่านปรีชา เรือนสูงนะครับ ถนนที่ท่านสอบถาม ผมได้ลง
พ้ืนที่พร้อมกองช่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ไม่ได้ล าบากมาก ณ วันนี้ ก าลังท าเรื่อง
ขออนุมัติท่านนายก เมื่อท่านนายกอนุมัติ กองคลังจะได้ ประกาศจัดจ้าง
ต่อไปครับ ส่วนสายหนองเมา ที่รอเงินสมทบจากรัฐ เทศบาลตั้งงบไว้
ประมาณถ้าจ าไม่ผิดประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาท รัฐบาลสมทบจ านวน
หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท เมื่อได้งบจะได้สายหนองเมาตลอดสาย แต่ถ้าเงิน
สมทบไม่มา ผมคิดว่าจะด าเนินการในส่วนของเงินสะสมของเราเองจ านวน 
หนึ่ งล้านสองแสนบาท เท่าที่มี  โดยจะขออนุมัติ ต่อสภาในส่วนของ
งบประมาณ หนึ่งล้านสองแสนบาทอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

นายสุพล ชัยสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
สมาชิกท่านอื่นมีอะไรสงสัยจะสอบถามทางคณะผู้บริหารอีกหรือไม่  

หากไม่มี ผมขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก
สภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ท าให้การประชุมครั้งนี้ ลุล่วงไปด้วยดี 
ส าหรับการประชุมในครั้งต่อไป ทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลจะได้จัดท า
หนังสือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าต่อไป ผมขอปิดประชุมครับ    
 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา  1๑.๓๐  น. 
 
   (ลงชื่อ)   เศกสรรค์  คงคชวัน  ผู้จดรายงานการประชุม 

         (นายเศกสรรค์  คงคชวัน) 
              เลขานุการสภาฯ 
 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วถูกต้อง เมื่อ
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 (ลงชื่อ)      ประสิทธิ์ สุทิน  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประสิทธิ์  สุทิน) 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๑ 
 

 (ลงชื่อ)  บัญชา ด้วงเรือง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายบัญชา  ด้วงเรือง) 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี      
 
 (ลงชื่อ)     สมเจต  รักสม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายสมเจต  รักสม) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เขต ๒ 
 
   สภาเทศบาลต าบลควนศรี ได้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนศรีสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

(ลงชื่อ)   สุพล  ชัยสวัสดิ์        
            (นายสุพล  ชัยสวัสดิ์) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลควนศรี 
 


